

Người dân đồng thuận việc sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Luật số 14) được thông qua tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Qua thời gian thực hiện đã xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc cần được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.



Vũ khí, công cụ hỗ trợ được lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thu hồi, quản lý.

Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Luật số 14, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được các đơn vị, địa phương trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thực vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trên toàn quốc, các lực lượng chức năng đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ 19.384 vụ, 31.013 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, loại tội phạm này tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2022 xảy ra trên 1.100 vụ, với gần 1.800 đối tượng, so với năm 2019 tăng 128 vụ với 350 đối tượng.

18 vũ khí thô sơ. Đã khởi tố 3 vụ, 12 đối tượng, xử lý hành chính 2 vụ, 2 đối tượng, phạt tiền 45 triệu đồng, hiện đang cùng có hồ sơ xử lý 16 vụ, 77 đối tượng. Qua vận động thu hồi, người dân đã giao nộp 2 súng quân dụng, 1 súng hơi, 27 súng tự chế, 269 viên đạn quân dụng, 121 viên đạn khác, 33 lựu đạn bom, 11 đầu đạn, 16 kíp nổ, 11 công cụ hỗ trợ, 188 vũ khí thô sơ... Điển hình, hồi 21 giờ 50 phút ngày 22/9/2023, tại tổ 5, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ), trong quá trình xác minh tin báo của người dân, Trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người đồng chí Tú khiến đồng chí hy sinh. Trước đó, vào tối ngày 22/7/2023, khu vực nút giao tỉnh lộ 396B thuộc địa phận xã Đông Sơn (Đông Hưng), do có mâu thuẫn từ trước, 2 nhóm thanh niên do các đối tượng sinh từ năm 2005 - 2008 trú tại huyện Kiến Xương và huyện Đông Hưng đã điều khiển xe máy với tốc độ cao, dùng nhiều vũ khí

thô sơ đâm, chém nhau. Vụ hỗn chiến đã khiến 3 người bị thương phải nhập viện, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Các vụ việc trên đã được lực lượng công an khẩn trương điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trung tá Vũ Đình Nuôi, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Luật số 14 quy định các khái niệm về vũ khí chưa khái quát, còn tách bạch giữa vũ khí quân dụng với các loại vũ khí khác, do đó các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật để chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại súng tự chế, các loại vũ khí thô sơ và linh kiện để lắp ráp vũ khí. Nếu không kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các đối tượng trên sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất 4 chính sách lớn trong Luật số 14 sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV vào tháng 5/2024. Theo đó, sẽ

hoàn thiện quy định về khái niệm vũ khí, công cụ hỗ trợ, linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ, khái niệm và biện pháp quản lý dao có tính sát thương cao. Cắt giảm, đơn giản hóa giấy tờ, hồ sơ quy định trong các thủ tục hành chính về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. Cho phép tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Việt Nam. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Những nội dung sửa đổi, bổ sung có ý nghĩa rất quan trọng nhằm khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới. Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị và người dân vào việc sửa đổi Luật. Bà Nguyễn Thị Đài, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Chúng tôi rất ủng hộ cơ quan chức năng sửa đổi Luật số 14 để mang tính răn đe và đáp ứng yêu cầu phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới. Bởi thực tế hiện nay nổi lên tình trạng thanh thiếu niên rất mạnh dạn, sử dụng dao, kiếm và nhiều loại vũ khí thô sơ giải quyết mâu thuẫn, gây ra nhiều vụ việc đau lòng ảnh hưởng đến gia đình và xã hội. Ông Phạm Công Đĩnh, xã Bình Minh (Kiến Xương) cho biết: Việc sửa đổi, bổ sung Luật số 14 rất cần thiết, mở ra hành lang pháp lý quan trọng để Việt Nam tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng, viện trợ. Điều này rất quan trọng giúp tăng cường khả năng phòng thủ, bảo đảm an ninh quốc gia trước những tác động của tình hình thế giới và khu vực.

Các đơn vị, địa phương và người dân tích cực hưởng ứng, đóng góp ý kiến để sửa đổi Luật số 14 nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. **TRINH CƯỜNG**

Những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên ở Ban CHQS huyện Kiến Xương, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Lại Xuân Hà, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Kiến Xương cho biết: Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt sâu sắc các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, nhân viên; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng 100% cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đảng ủy, Ban CHQS huyện tổ chức cho cán bộ, nhân viên đảng ký học tập theo chuyên đề từng năm gắn với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực công tác của mình. Quá trình thực hiện luôn gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Từ năm 2021 đến nay, Ban CHQS huyện đã tổ chức giáo dục tập trung 54 chuyên đề về học tập, quán triệt các nghị quyết, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; trong đó có 8 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong thời kỳ mới. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị năm 2021 có trên 83% cán bộ, chiến sĩ đạt loại khá, giỏi; năm 2023 tỷ lệ này đạt trên 90%.

Cùng với đó, Ban CHQS huyện Kiến Xương đã xây dựng và duy trì nhiều mô hình hiệu quả như: Mô hình tiết kiệm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chỉ bộ kiểu mẫu "Thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Ban CHQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác nắm, đánh giá phân loại và giải quyết tư tưởng trong đơn vị", "Xây dựng vườn tăng gia làm theo lời Bác". Ngoài ra, đơn vị luôn quan tâm giải quyết chế độ chính

Học và làm theo Bác ở Ban CHQS huyện Kiến Xương

sách, chăm lo cho người có công, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội bằng việc làm cụ thể như: dành 130 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà thân nhân đơn vị, duy trì hỗ trợ 2 cháu học sinh nghèo 300.000 đồng/tháng, trao 30kg gạo hàng tháng cho 3 hộ nghèo trên địa bàn huyện, nhận phụng dưỡng 1 mẹ Việt Nam anh hùng và hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa với kinh phí 80 triệu đồng; tham gia tu sửa nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Tân và thị trấn Kiến Xương; phối hợp rà soát, trả lời đơn thư, giải quyết chế độ chính sách cho 51 trường hợp. Em Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 2009, thị trấn Kiến Xương là một trong những học sinh được Ban CHQS huyện hỗ trợ kinh phí học tập hàng tháng. Em chia sẻ: Gia đình em thuộc diện khó khăn nên nhiều lúc em muốn thôi học, kiểm việc làm để phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống, đỡ dần chi phí sinh hoạt. Em rất cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kiến Xương đã giúp đỡ em mỗi tháng 300.000 đồng để em tiếp tục đi học, các chú bộ đội cũng đến thăm và trao cho em thiết bị học tập và kinh phí đầu năm giúp em yên tâm đến trường. Em xin hứa sẽ học thật giỏi, trở thành công dân tốt cho xã hội để không phụ sự mong mỏi của các chú bộ đội.

Trung tá Vũ Văn Định, Trợ lý dân vận, Ban CHQS huyện Kiến Xương chia sẻ: Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn giữ vững chuẩn mực đạo đức công vụ, niềm nở đón tiếp người dân đến làm việc và sống hòa đồng với nhân dân ở khu dân cư. Từ những việc làm cụ thể đã giúp đơn vị nhiều năm liền được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận của huyện Kiến Xương. Tiêu biểu có thể kể đến phong trào "Hũ gạo tiết kiệm" được cán bộ, chiến sĩ cụ thể hóa bằng việc tiết kiệm từ 20.000 - 30.000 đồng/người/tháng để có kinh phí mua gạo tặng hộ nghèo. Từ năm 2019 đến nay, Ban CHQS huyện đã tặng gần 2 tấn gạo tiết kiệm, việc làm này đã lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, thắt chặt tình đoàn kết quân đội với nhân dân.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân các xã xa trung tâm huyện, vận động thanh niên đủ điều kiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự và giao đủ chỉ tiêu hàng năm. Ban CHQS huyện cũng duy trì



Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiến Xương phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Vũ Lễ.

TIẾN DAT

Có nghề, có tương lai

Vào đại học không phải là con đường duy nhất đi đến thành công, nhất là trong tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ" như hiện nay. Thực tế đã chứng minh, có những học sinh rất thành công khi chọn học nghề.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Phạm Quang Phong, lớp Cao đẳng K17 điện tử, Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình đã xác định sau khi tốt nghiệp THPT, em sẽ chọn học nghề. Phong tâm sự: Em chọn học nghề vì phù hợp với năng lực, sở trường bản thân, với hoàn cảnh kinh tế gia đình chi không hẳn chỉ vì em không thi đỗ đại học. Em thấy hiện nay xã hội đang cần rất nhiều công nhân kỹ thuật và người làm việc trong các ngành nghề chuyên môn như công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí. Vì vậy, em chọn học nghề để có hội tìm được công việc ổn định và phù hợp khi ra trường. Còn Nguyễn Thị Thu, lớp Cao đẳng may thời trang K17, Trường Cao đẳng

Nghề Thái Bình chia sẻ: Em thấy rất nhiều anh chị sau khi tốt nghiệp đại học nhưng không xin được công việc theo đúng sở trường, nguyện vọng của bản thân. Hầu hết phải đi làm trái với chuyên môn được đào tạo, chưa kể mức lương lại không quá cao. Trong khi hiện nay, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều doanh nghiệp dệt may có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động có kỹ thuật với mức thu nhập tương đối tốt. Chính vì vậy, em chọn học nghề may ngay sau khi tốt nghiệp THPT với hy vọng sẽ được đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. Những năm gần đây, nhiều học sinh đã lựa chọn học các trường nghề thay vì vào đại học. Thực tế cũng cho thấy, lao động qua đào tạo nghề có nhiều

cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Ông Phạm Hồng Khang, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình cho biết: Nhà trường hiện có khoảng 2.000 học sinh, sinh viên đang theo học tại 5 khoa đào tạo gồm: điện - điện tử, may thời trang, công nghệ ô tô, cơ khí và công nghệ thông tin. Bắt đầu từ năm 2021, Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình thực hiện mô hình "9 + cao đẳng", tức là học sinh tốt nghiệp THCS có thể vào học tại trường, kết hợp học văn hóa với học trung cấp nghề. Sau 2 năm, các em có thể tiếp tục học liên thông lên cao đẳng nghề. Điều đó có nghĩa, chỉ mất 3 năm học, học sinh vừa tốt nghiệp văn hóa THPT,

lại vừa có tấm bằng nghề trong tay. Thời gian qua, công tác liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp được Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình coi trọng và mở rộng. Nhà trường đã triển khai thực tập cho học sinh, sinh viên tại nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh như Công ty LG Display Hải Phòng, Ivory, Yazaky Thái Bình, ARTIVERSE KNIT Hưng Yên... Qua đó góp phần gắn kết đào tạo với thị trường lao động, việc làm; nâng cao kỹ năng nghề, rèn luyện kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, giúp học sinh, sinh viên làm quen với môi trường sản xuất của các doanh nghiệp. Học sinh, sinh viên của nhà trường trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp, được các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí từ 5 - 8 triệu đồng/tháng và được tiếp nhận học sau khi ra trường. Vì vậy, 100% học sinh, sinh viên đều có việc làm với mức lương cao và được các doanh nghiệp đánh giá tốt. Tại tỉnh ta, cơ hội việc làm cho người lao động đang rất rộng mở, nhất là đối với lực lượng lao động có

tay nghề bởi Thái Bình đang đẩy mạnh thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào tỉnh ở các khu và cụm công nghiệp. Những doanh nghiệp lớn với công nghệ máy móc hiện đại là môi trường lý tưởng để lực lượng lao động có trình độ, tay nghề phát huy năng lực và sở trường của mình. Tuy nhiên thực tế cho thấy, nguồn nhân lực thi nhiều nhưng số lao động làm việc tại địa phương có tay nghề rất ít. Nguyên nhân là do nhiều học sinh khi tốt nghiệp THPT chọn cách đi làm ngay, cho nên chưa được qua đào tạo. Một số có tay nghề thì chọn cách đi làm ở địa phương khác do mức lương tối thiểu vùng tại nơi đó cao hơn. Nguyên nhân nữa là do quy mô đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề còn hạn chế. Theo ông Phạm Hồng Khang, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình, để khắc phục tình trạng này, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thu hút và nâng cao năng lực đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, có các chế độ khuyến khích, thu hút học sinh lựa

chọn giáo dục nghề nghiệp. Phải nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đẩy mạnh kết hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp. Có như vậy mới khắc phục được tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ", "thiếu thợ, thừa lao động tự do". Để các em học sinh có nghề thì việc triển khai thực hiện công tác phân luồng

học sinh sau THPT cần phải được tăng cường hơn nữa. Cùng với đó là công tác thông tin, tuyên truyền, vận động học nghề tại các trường THCS, THPT cần được đẩy mạnh, để phụ huynh, học sinh nắm được những lợi ích, cơ chế, chính sách ưu tiên, từ đó lựa chọn con đường đúng đắn cho

con em mình, tránh lãng phí thời gian, tiền bạc. Chọn học đại học hay học nghề là một trong những quyết định quan trọng trong cuộc đời, phải được cân nhắc thật kỹ dựa vào khả năng, sở thích và hoàn cảnh mỗi người bởi thực tế cho thấy có nghề là có tương lai. **ĐỖ HỒNG GIA**



Nhiều học sinh chọn học nghề may để dễ tìm việc làm khi ra trường.